



**โครงการ “พร้อมรับ..ลดวิกฤต : ภัยพิบัติ ชุมชนเป็นฐาน ป่วยเจ็บฉุกเฉิน กู้ชีพ EMS”
(เพื่อความปลอดภัย ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน)**

โดย เทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง



ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายนิวัฒน์ ประระมา
วิสัยทัศน์ “เวียงตาลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจมั่นคง สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่ 107.186 ตร.กม

ประชากร 8,441 คน

รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 56,293,398.24

โทรศัพท์ 054-338675

ความโดดเด่นของโครงการ

- จากนโยบาย **สู่แนวคิด ปรับปรุง พัฒนาและต่อยอด** เทศบาลตำบลเวียงตาล มีพื้นที่รับผิดชอบ 107.18 ตารางกิโลเมตร 11 หมู่บ้าน ครอบคลุมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 11 (ลำปาง - เชียงใหม่) ซึ่งเป็นเส้นทางหลักสู่ภาคเหนือตอนบน มีผู้ใช้เส้นทางเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางการจราจรบ่อยครั้ง อันเป็นการสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนพื้นที่ตำบลเวียงตาล เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยวิกฤติ เช่น น้ำป่าไหลหลาก วาตภัย ทำให้เทศบาลตำบลเวียงตาล ต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อรองรับต่อการเกิดภัยวิกฤติ ดังกล่าว
- **วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และการทำงานเป็นทีมแบบเชิงรุก** โดยมีชุมชนเป็นฐาน **พร้อมรับ..ลดวิกฤติ** สร้างความเชื่อมั่นในการบริการประชาชนที่ได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
- **เทศบาลตำบลเวียงตาล** เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับต่อการเกิดภัยวิกฤติ และการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ดำเนินการได้อย่างกระชับ รวดเร็ว ทันทีทั้งที่โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ “พอดดี” (PODD) มาใช้สำหรับประชาชนในการแจ้ง และระบุพิกัดของเหตุ เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย ที่มีความพร้อมด้านทักษะ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้ความช่วยเหลือ สามารถออกปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ เป็นไปด้วยความแม่นยำ รวดเร็ว อันจะเป็นการลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และสามารถนำส่งไปทำการรักษาพยาบาลยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้อย่างทันท่วงที
- **ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน** ได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง การอบรมการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล (Emergency Vehicle Operation Course : EVOC) จากหน่วยงานที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้การรับรอง อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการขอรับบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จากหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลเวียงตาล

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยได้รับรางวัลผลการดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพประจำปี พ.ศ. 2566 จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

- ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงตาลและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับการช่วยเหลือ อย่างเท่าเทียมเสมอภาค ณ จุดเกิดเหตุ และส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด จากหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยที่มีความพร้อมของบุคลากร ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ปัจจัยแห่งความสำเร็จ**
- **นโยบาย วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร** ผู้บริหารมีนโยบายการทำงานแบบเชิงรุก ส่งเสริมคุณภาพการป้องกันก่อนป่วย พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมปันสุข สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างเท่าเทียม
 - **การบูรณาการความร่วมมือ** หน่วยงานกู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลเวียงตาล ได้บูรณาการความร่วมมือทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น

